

Đảng Cộng sản còn nợ đất nước mới gì?

Tác Giả: Nguy&#n H&#ng Qu&#c
Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 16:49

Chính đảng Cộng sản cũng ít nhiều thừa nhận những sai lầm đã thành tội ác của họ.

Thành thực mà nói, đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều công lao đối với dân tộc. Lần nhất là họ đã giành độc lập cho nước vào năm 1945; sau đó, chiến tranh thế giới dân Pháp, chiến đấu ác liệt kéo dài gần một thế kỷ của Pháp; cuối cùng, mặc dù phải trả một giá rất đắt bằng mạng sống của cả một triệu người qua cuộc chiến chiến kéo dài gần 20 năm, đã thắng lợi đưa nước vào năm 1975.

Hai công đầu, lịch sử đã ghi nhận. Công thứ ba, do còn quá mới, khi viết những câu chuyện người cha lành họ, nên đừng vội vội hoạc phần đời, cần thêm thời gian để khám phá.



Hình: ASSOCIATED PRESS

Những bên cạnh đó, đảng Cộng sản đã vấp phải vô số sai lầm. Nhiều sai lầm đã trở thành tội ác. Trớ trêu nhất là tội giết chết hàng chục ngàn người và đầy đoạ hàng trăm ngàn người khác một cách thảm khốc và oan ức trong vòng cách ruộng đất trong nửa đầu thập niên 1950. Sau đó, tội trấn áp văn nghệ và trí thức trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm trong nửa sau thập niên 1950. Rồi tội tước đoạt tài sản của dân chúng miền Nam trong cái gọi là chiến dịch đánh土豪 sấm mả; tội bắt bớ hàng trăm ngàn công nhân và công chức miền Nam đày vào các trại cải tạo; tội tước đoạt quyền sống của hàng triệu người; tội ban bố các chính sách bao cấp để đoán làm kinh tế vĩ mô đã què quặt sau chiến tranh. Cuối cùng, như là hậu quả của tất cả các tội ác và khổ, đảng Cộng sản đã đẩy hàng triệu người phiêu bạt ra đi, trong đó, có cả hàng trăm ngàn người phiêu bạt xác trên đường vượt biên.

Số phận cùng và lịch sử kéo dài của đất nước sau 1975 là tội của đảng lãnh đạo. Thảm cảnh vượt biên của dân chúng cũng là tội của đảng lãnh đạo.

Đảng Cộng sản còn nợ đất nước một lời xin lỗi

Tác Giả: Nguyễn Hồng Quốc

Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 16:49

Cộng sản nói ngay, đó không phải là một lũ người đi u cựa nhặng ngổ ngổ ở chung cộng sản. Chính đảng Cộng sản cũng ít nhiều thừa nhận những sai lầm đã thành tội ác của họ. Thừa nhận, nên mới tiến hành hội thảo sửa sai này để đất nước sai khác. Số một nhất là sửa sai sau cuộc cải cách ruộng đất vĩ đại của Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và Lê Văn Lương ở những buổi họp chính trị và Hội Việt Nam Thanh niên ở Ban chấp hành Trung ương đảng.

Thừa nhận, nên họ mới tung ra chính sách đổi mới để giải phóng năm 1980, qua đó, công nhận quyền tự do và kinh tế thị trường. Thừa nhận, nên họ mới phục hồi kinh tế, sau đó, trao giải thưởng cho một số cây bút thuộc nhóm Nhân Văn Giai Phẩm như Trần Dần, Hoàng Cầm và Lê Đạt. Thừa nhận, nên gần đây, họ hay nói đến vấn đề hoà giải này với cộng đồng người Việt Nam lưu vong.

Những hội thảo thừa nhận một cách miễn cưỡng, chung chung, họ lại có một ai khác. Ai khác đó là ai? Nói theo cách của Phạm Thu Hoà, trong bài “Về cách của trí thức Việt Nam”, đó là “thông khách quan” và “thông lịch sử”.

Những cái gọi là “thông khách quan” và “thông lịch sử” này chỉ là một lời nói nguỵ biện nhằm trốn tránh trách nhiệm. Những sai lầm và tội ác này xuất phát từ chính sách mà chính sách là do con người, do những người đảng đàng và chính phủ đưa ra chứ không phải từ “thông khách quan” hay “thông lịch sử” nào cả. Những người khách quan của lịch sử chỉ có thể tỏ ra nên những hội thảo làm giảm tính hiều quả của các chính sách đúng đắn những không thể là nguyên nhân của những chính sách sai lầm gây tai hại cho con dân tộc hay cho một bộ phận quần chúng đông đảo.

Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam không thể chấp nhận trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho một cái gì khác. Cũng không thể chấp nhận trách nhiệm bằng cách lãng quên sửa sai bằng những biện pháp chấp vá để giá trị và.

Những sai lầm và tội ác công khai tác động đến sinh mệnh của cả hàng triệu người, thậm chí, cả con dân tộc, không thể chuốc bằng sự thông lý hay lập lý.

Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam thậm chí còn hay lên tiếng kêu gọi người khác nên thù trong quá khứ để hoà hợp và hoà giải. Những một số hoà hợp, hoà giải thì chỉ có thể được tiến hành khi những người gây tội ác phải nhìn nhận và công khai xin lỗi với những người bị hại.

Đông Cộng sản còn nợ đót nọc mọt lòi xin lòi

Tác Giả: Nguy&#n H&#ng Qu&#c
Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 16:49

Đó là việc làm bình thường của các chính phủ văn minh trên thế giới.

Như, vào ngày 13 tháng 2, 2008, Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã công khai xin lỗi các thế dân Úc về những chính sách sai lầm của Úc trong quá khứ, trong đó, quan trọng nhất là, đót ti&#n hành chính sách đ&#ng hoá ngu&#i thế dân, chính phủ Úc, cách đây cả m&#t thế kỷ, cách ly trẻ em thế dân khỏi gia đình bằng cách bắt các em &# riêng họ&#c làm con nuôi của các gia đình ngu&#i da trắng. Bị&#n pháp đ&#ng hoá thô bạo &#y đã làm tan nát tâm hồn bao nhiêu ông bố, bà mẹ và trẻ em. Nó trở thành một vết nh&# trong lòng tâm nhi&#u ngu&#i Úc. Sau này, đ&# chu&#c lỗi lỗi lầm &#y, các chính phủ Úc đã tặng cả&#ng các ngu&#n trợ cấp xã hội dành cho ngu&#i thế dân, giúp họ đ&#c học hành, giúp họ kiếm công ăn việc làm và xây dựng nhà cửa, v.v...

Nh&#ng, ch&#a đ&#.

Đ&#i đa số ngu&#i thế dân vốn thấy ch&#a đ&#: Họ cảm thấy chính phủ còn nợ họ một lời xin lỗi công khai. Đ&#i đa số ngu&#i thế dân Úc bình thường, không phải thế dân, cũng cảm thấy không đ&#: Họ cảm thấy họ còn nợ các nạn nhân một lời xin lỗi chính thức.

Hi&#u đ&#c đi&#u đó, chính phủ Lao Đông, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Úc, đã nhân danh quốc gia, đ&#ng ra xin lỗi ngu&#i thế dân một cách long trọng tại nhà Quốc Hội Úc ở Canberra. Nghe lời xin lỗi &#y, nhi&#u ngu&#i, thế dân và không phải thế dân, r&#n r&#a n&#c m&#t vì m&#ng. Với thế dân, nỗi đau nhi&#u thế họ của họ đ&#c khuấy kho&#; với ngu&#i da trắng, số x&#u họ âm thầm đ&#c lòng đ&#u.

Ai cũng thấy một lời xin lỗi chính thức và công khai như vậy là ý nghĩa. Nó không phải là một sự yếu đuối. Nó là sự can đảm của một thế họ dám nhận lãnh trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ. Dù là những sai lầm do cha anh họ gây ra. Và &# một thế họ nào xa lắc.

Đông Cộng sản và chính phủ Việt Nam cũng nên có một hành động can đảm và sáng suốt như vậy nếu họ thực sự thành tâm muốn xây dựng một đ&#t n&#c thế họ nh&#t và vững mạnh.